



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๒๑,๓๓ มูลค่าข่าว ๓๗๐,๕๘๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตีวเข้ม'อำนาจ' พัฒนาทักษะ

18ม.ค.57ชิงแชมป์โลก ที่โคราชของ7สียิงสด

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว องครักษ์ สั่งทีมงานชุดใหญ่ตีวเข้ม "เจ้าเพชร" อำนาจ เกษตรพัฒนา ★ มีต่อหน้า 33

ตีวเข้ม ☆ ต่อจากหน้า 21

โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์เพิ่มรูปแบบกับผู้เชี่ยวชาญและการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยพัฒนาทักษะมากขึ้น เล็งนำนักมวยมาพัฒนาต่อเนื่องในระยะยาว ในการชิงแชมป์โลกภาคบังคับรุ่นฟลายเวท IBF กับโมรูตี เอ็มทาเลน จำฝูงชาวแอฟริกาใต้เสาร์ 18ม.ค.57 ที่โคราชของ 7 สี ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ความเคลื่อนไหวการชกชิงแชมป์โลกภาคบังคับรุ่นฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) ระหว่างโมรูตี เอ็มทาเลน เจ้าของตำแหน่งชาวแอฟริกาใต้ กับ "เจ้าเพชร" อำนาจ เกษตรพัฒนา ผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับ 7 ชาวไทย ในวันเสาร์ที่ 18 ม.ค. ที่อาคารลิตต์ลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองนครราชสีมา โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รับเป็นประธานจัดการแข่งขัน บริษัท เกียรติกรีรินทร์ โปรโมชัน ดำเนินการถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 7 สี ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น.

"จิมมี่" เอกรัฐ ไชยโชติช่วง โปรโมเตอร์ เกียรติกรีรินทร์ เผยว่า อำนาจได้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รั้งสถิติลง 16 ตั้งแต่กลางเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เป็นอธิการบดี ซึ่งได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, นักโภชนาการ และนักจิตวิทยาการกีฬา ร่วมดูแลและอำนาจ ตลอดจนนักชกในสังกัดที่เข้ามาเก็บตัวพร้อมกัน เพราะเคยมีประสบการณ์กับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและนักชกเหรียญทองโอลิมปิก สมจิตร จงจอหอ และมนัส บุญช้างงัก ทำให้นักมวยทุกคนได้รับทราบจุดบกพร่องนำไปแก้ไขปรับปรุงมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาสไตล์การชกของอำนาจกับไลออนเนลเลกาตา คู่ลงนามชาวฟิลิปปินส์ มาปรับปรุงรับมือแชมป์โลกชาวแอฟริกาใต้ โดยมี ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา ผู้อำนวยการศูนย์กีฬามศวควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เห็นได้ว่านักมวยมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น และยอมรับว่าการเก็บตัวอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกที่ มศว องครักษ์ และได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ และมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือทดสอบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย ทำให้นักมวยได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์อย่างมากและหากประสบความสำเร็จ จะทำให้นักมวยตื่นตัวกับการนำความรู้มาใช้อย่างจริงจังและนำนักมวยมาเก็บตัวต่อเนื่องเป็นโครงการระยะยาวกับศูนย์กีฬา มศว องครักษ์ "จิมมี่" กล่าวย้ำ